

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /CT-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2024

HỎA TỐC**CHỈ THỊ****Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang**

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo sự bứt phá và chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 dự kiến còn nhiều khó khăn hơn năm 2023, với tổng số vốn được giao là 10.026.272 triệu đồng, cao hơn 4.386.130 triệu đồng so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặt khác, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc (Thủ trưởng) các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (BQLDA)

1.1. Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh phát động thi đua chuyên đề "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" năm 2023 (các đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt trên 95% và vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đạt 100% kế hoạch). Bên cạnh đó, phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày của UBND tỉnh (gửi báo cáo kết quả kiểm điểm về UBND tỉnh, thông qua Sở Nội vụ tổng hợp).

1.2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại các văn bản: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Công điện số 11/CĐ-BKHĐT ngày 12/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1067/BKHĐT-TH ngày 07/02/2024, Công văn số 1108/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư, và xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ưu tiên chỉ đạo của cơ quan, đơn vị mình, kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư, BQLDA phải đề ra các giải pháp và ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết **(hoàn thành trong tháng 3 năm 2024)** nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024.

1.3. UBND các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh mục dự án đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún và đúng quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Đối với nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, đề nghị các địa phương ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực y tế, phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. **Hoàn thành việc tổng hợp danh mục chi tiết lên hệ thống đầu tư công của tỉnh trong tháng 3 năm 2024.**

1.4. Các sở, ban, ngành và địa phương được giao bổ sung¹ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khẩn trương chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024; hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2024.

1.5. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư², Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp rà soát các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2024 theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phối hợp rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (chủ động đề xuất điều chỉnh giảm vốn thừa của các dự án đã hoàn thành, quyết toán sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025), rà soát điều chuyển vốn từ các công trình không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết sang các công trình cấp thiết khác, đảm bảo đạt các chỉ tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Rà soát, chủ động đề xuất thực hiện các hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền theo quy định đối với các dự án đã hết thời gian thực hiện đầu tư nhưng chưa hoàn thành.

1.6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán vốn. Người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư,

¹ Các dự án bổ sung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh.

² Công văn số 1108/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 216/SKHĐT-THQHKH ngày 19/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

BQLDA thành lập Tổ chỉ đạo của cơ quan, đơn vị mình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kiểm soát giá nguyên, nhiên, vật liệu, các thủ tục liên quan đến đất đai (xác định giá đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất...); đôn đốc các nhà thầu, tư vấn tổ chức thi công **“3 ca, 4 kíp”** để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm có tính chất kết nối, các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ... Người đứng đầu trực tiếp phối hợp, làm việc với các sở quản lý ngành, lĩnh vực để giải quyết vướng mắc phát sinh.

1.7. Ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện và giải ngân vốn cho từng dự án; người được phân công chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

1.8. Xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ, theo dõi chỉ đạo, điều hành đảm bảo tiến độ chung như sau:

a) Đến hết quý I/2024 phải hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư. Đến hết quý II năm 2024: Đối với các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2023 phải hoàn thành hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí; đối với các công trình chuyển tiếp phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn bố trí; đối với các công trình khởi công mới phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công, giải ngân các chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Đến cuối quý III năm 2024 phải giải ngân đạt tối thiểu 65% kế hoạch vốn. Đến hết ngày 31/12/2024, **phần đầu giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn đã giao**; riêng đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ phải **thanh toán 100% khối lượng hoàn thành và quyết toán dự án trong năm 2024** và nguồn vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 **phải đạt 100%** kế hoạch vốn đã giao. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu nêu trên **Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.**

b) **Định kỳ đến ngày 16 và ngày 02 hàng tháng**, gửi báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (**số liệu báo cáo giải ngân tính đến ngày 15 và ngày 30 của tháng báo cáo**) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

c) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh phát động thi đua chuyên đề **“Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu**

tu công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” năm 2023 và tiếp tục thực hiện cam kết giải phóng mặt bằng đã ký trong năm 2023 giữa các địa phương và BQLDA.

1.9. Chú trọng nâng cao chất lượng việc lập các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư. Tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, **“khi có mặt bằng sạch trên 70% mới tổ chức đấu thầu”** và triển khai thi công xây dựng, nhất là đối với các dự án giao thông. Tập trung xử lý dứt điểm công tác GPMB các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã ký kết, hàng tháng có báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Các Chủ đầu tư và BQLDA xây dựng chuyên ngành chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố nơi có dự án để đẩy nhanh công tác GPMB và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

1.10. Chấn chỉnh và tăng cường thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu; giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong đấu thầu. Tiếp tục tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chấp hành nghiêm việc đăng ký đấu thầu qua mạng, đảm bảo theo tiến độ UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các Chủ đầu tư và BQLDA quan tâm theo dõi thực hiện các văn bản mới ban hành hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

1.11. Các Chủ đầu tư, BQLDA tăng cường công tác họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý với các nhà thầu để nắm sát tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo thường xuyên thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đồng thời chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng công trình; lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. Có kế hoạch cụ thể kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử phạt, cắt hợp đồng các nhà thầu vi phạm hợp đồng nhưng không có lý do chính đáng.

1.12. Tăng cường công tác nghiệm thu giai đoạn để giải ngân kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính; xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến công tác bố trí kế hoạch vốn.

2. Giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành và địa phương

2.1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương: tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, nhất là cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ đầu tư công trên các lĩnh vực như: đấu thầu, thẩm tra,...; thường xuyên theo dõi kế hoạch, tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất việc điều chuyển vốn; các công trình nào chậm hoặc bị cắt vốn thì

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương (là Chủ đầu tư) phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Căn cứ vào Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, khi có vướng mắc, vượt thẩm quyền thì các ngành, địa phương phải kịp thời xin ý kiến UBND tỉnh xử lý.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện các tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục kiện toàn, duy trì hoạt động có hiệu quả của các Tổ kiểm tra thúc đẩy giải ngân đầu tư công do Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Người đứng đầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (BQLDA) làm Tổ trưởng.

Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc chủ trương giao các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh làm chủ đầu tư các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao chủ đầu tư, chậm nhất đến cuối quý I năm 2024.

Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành tăng cường vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, BQLDA kịp thời xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh dự án đầu tư, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách Nhà nước trong phạm vi quản lý. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, thanh quyết toán vốn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý Nhà nước trong đánh giá chất lượng công trình và nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Tăng cường công tác tập huấn phổ biến các văn bản quy định mới, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ tham gia các lĩnh vực quản lý đầu tư công. Hướng dẫn và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị tạo điều kiện đầu tư xây dựng công trình đồng bộ, chất lượng.

Huy động cả hệ thống chính trị (Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp), tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với một số địa phương như Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Phú Quốc, ... có dự án trọng điểm cần có phương án tái định cư. Tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, chậm nhất trong quý I năm 2024.

Rà soát, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, kiểm toán, cân đối nguồn để hoàn trả tạm ứng; chuẩn bị hồ sơ tài liệu thật tốt, chủ động phối

hợp với các cơ quan thanh kiểm tra trong việc thực hiện các kế hoạch thanh kiểm tra của năm 2024.

2.2. Các sở, ngành là chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, trong năm 2024 chủ động, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư triển khai hoàn thành, quyết toán các dự án trong năm 2024.

2.3. Các đơn vị là chủ Chương trình mục tiêu quốc gia (Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) khẩn trương tham mưu giao chi tiết kế hoạch vốn của các Chương trình mục tiêu, chậm nhất đến cuối quý I năm 2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục rà soát, tổng hợp, tham mưu nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu của năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024; phối hợp tốt với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, kinh nghiệm hỗ trợ các xã trong việc triển khai các chương trình mục tiêu, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình thủ tục.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tiếp tục Tổ chức các Tổ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư, BQLDA đẩy nhanh tiến độ; thực hiện thanh, kiểm tra theo kế hoạch. Kiểm tra việc giao chi tiết và triển khai kế hoạch năm 2024 của các sở, Ban, ngành, BQLDA và UBND các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định; kịp thời rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Chủ trì, phối hợp việc rà soát, điều chuyển kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp rà soát, tổng hợp và tham mưu các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 được phép, cần thiết kéo dài sang năm 2024 thực hiện.

2.5. Sở Tài chính:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham gia ý kiến kịp thời trong quản lý vốn đầu tư công theo chức năng, nhiệm vụ.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán; kịp thời công khai những đơn vị vi phạm chế độ, quy định về quyết toán. Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình quyết toán dự án hoàn thành, danh mục các dự án đầu tư đã phê duyệt quyết toán thiếu vốn làm cơ sở bố trí vốn thanh toán.

Phối hợp rà soát, tổng hợp và tham mưu các nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 được phép, cần thiết kéo dài sang năm 2024 thực hiện.

Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn thu sử dụng đất năm 2024 đạt kế hoạch đề ra.

2.6. Sở Xây dựng: Thường xuyên cập nhật và thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường (đặc biệt là giá cát xây dựng) theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá nhu cầu, nghiên cứu giải pháp đảm bảo nguồn cung cát xây dựng không để thiếu hụt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh và đề xuất Trung ương điều chỉnh những định mức, đơn giá không phù hợp, kịp thời ban hành các văn bản trong lĩnh vực xây dựng.

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB và khẩn trương hoàn thành các công việc được giao, đặc biệt là công tác xác định giá. Việc xác định giá đất phải chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo trình tự, thủ tục, kịp thời cập nhật các quy định của Nhà nước.

2.8. Sở Giao thông vận tải là đầu mối, phối hợp với các Chủ đầu tư đối với các dự án trọng điểm ngành giao thông của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu công tác giải phóng mặt bằng nơi có dự án đi qua.

2.9. Kho bạc Nhà nước Kiên Giang: Tập trung tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân vốn, khi đầy đủ hồ sơ dự án phải giải ngân chậm nhất trong thời hạn 03 ngày. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư và BQLDA xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Tổng hợp, báo cáo định kỳ số liệu giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông: Định kỳ hàng tháng cập nhật kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của từng ngành, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2.11. Sở Nội vụ: Chủ trì, nghiên cứu, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xét khen thưởng các đơn vị đạt thành tích tốt theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm của các đơn vị gửi về UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh gợi ý kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan không thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra theo phân cấp quản lý.

3. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc (Thủ trưởng) các Chủ đầu tư, BQLDA tổ chức quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm những nội dung tại Chỉ thị này. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của đơn vị mình.

b) UBND tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư công trên địa bàn.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. / *uuu*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, cvquoc, "HT".

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lâm Minh Thành

Lâm Minh Thành